

Số: 45/PGDDĐT
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Văn Giang”

Văn Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện;
- Trường PT có nhiều cấp học.

Thực hiện Công văn số 205/SGDDĐT-CTTT-GDCN ngày 08/02/2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang yêu cầu các nhà trường thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 2020/SGDDĐT-CTTT-GDCN ngày 06/10/2020 của 404/PGDDĐT ngày 13/10/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án đến các đơn vị, nhà trường. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại đơn vị, nhà trường; tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

2. Bám sát các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 21/KH-SGDDĐT ngày 05/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

3. Tập trung huy động sự vào cuộc, phối hợp của hệ thống chính trị các cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện Đề án. Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng cơ chế bảo đảm về kinh phí, bố trí kinh phí, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm, cần thiết khác cho việc thực hiện Đề án. Hàng năm báo cáo kết quả

thực hiện Đề án tổng hợp chung trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật: báo cáo sơ kết trước 10/5; báo cáo tổng kết trước 10/11.

(Đính kèm Công văn số 404/PGDDĐT ngày 13/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Nhận được Công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TP.


Đào Thị Bích Ngọc